



คำขวัญ : สตูลสงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

ผลการปฏิบัติงานประจำวันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

งานกิจการเด็กและเยาวชน



เวลา ๑๑.๐๐ น.นางสาวศรีหทัย ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พร้อมบรรยายเรื่อง บทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วงอายุ ๒-๕ ปี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย จำนวน ๕๐ คน การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยและได้รับการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตเหมาะสมตามช่วงวัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

งานกิจการผู้สูงอายุ



เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวศรีหทัย ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ รุ่นที่ ๘ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้สูงอายุ และผู้กำลังก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ สิทธิผู้สูงอายุ กฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุควรรู้ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ

ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2562



เวลา ๑๐.๐๐ น. สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นางกฤติยา บุรียา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และได้ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ จังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๑





สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
Satun Provincial Social Development and Human Security Office
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



คำขวัญ : สตูลสงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

ผลการปฏิบัติงานประจำวันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประชุมประธานชุมชน / ประธาน อสม.



เวลา ๑๓.๓๐ น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ เจษฎานนท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวนพมาศ อังสุภานิช เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมประธานชุมชน/ประธานอสม. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบเรื่องราวต่างๆ ของหน่วยงาน และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (การรับรองฐานของครอบครัว) แก่ประธานชุมชน และประธานอสม.ทั้ง ๒๐ ชุมชน

งานอาสาสมัครและภาคประชาสังคม



เวลา ๐๙.๐๐ น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติการประจำหน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอ ทั้ง ๗ อำเภอ เพื่อรับเรื่อง และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการตามภารกิจงานของ พม. สรุปกิจกรรมดังนี้ รับเรื่องขอมีบัตรคนพิการ เยี่ยมบ้าน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ (พิการ) และติดตามสรุปผลโครงการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม



เวลา ๐๙.๓๐ น.สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นายทวิศักดิ์ อองสรา นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลอุโดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล จำนวน ๑ ราย ซึ่งมีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ อาศัยอยู่เพียงลำพัง ที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรม ทั้งนี้จะนำเข้าคณะกรรมการกำกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. พิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป